

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI

Thực hiện Thông báo số 91/TB-HĐND ngày 05/6/2019 của Thường trực HĐND huyện về nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 (kỳ họp thứ 11) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; UBND huyện tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Công văn số 42/HĐND ngày 28/3/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

UBND huyện đã ban hành Công văn số 761/UBND ngày 05/4/2019 chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, khẩn trương thực hiện, giải quyết (hoặc tham mưu UBND huyện) các nội dung kiến nghị của cử tri; kiến nghị của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tại các Báo cáo giám sát; đề xuất, kiến nghị tại các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Đồng thời UBND huyện thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc thực hiện tại các cuộc họp, buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương và tại các Hội nghị trực tiếp tình hình kinh tế - xã hội huyện hàng tháng, Quý I, Quý II/2019.

II. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 213/BC-HĐND-ĐGS ngày 14/12/2018 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng đất ngoài dự án sau khi thu hồi, bồi thường thực hiện các dự án trên địa bàn huyện từ năm 2013 - 2017

Thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 213/BC-HĐND-ĐGS ngày 14/12/2018 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng đất ngoài dự án sau khi thu hồi, bồi thường thực hiện các dự án trên địa bàn huyện từ năm 2013 - 2017, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Kết quả như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Hướng dẫn số 3869/HD-STNMT ngày 22/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

*** Kết quả thực hiện:** UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm tra việc lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất khác do UBND xã quản lý, sử dụng tại Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; đồng thời UBND huyện đã ban hành Công văn số 825/UBND ngày 12/4/2019 về việc giới thiệu Đơn vị tư vấn liên hệ thu thập thông tin thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và đo đạc lập hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường trách nhiệm tham mưu; thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các quy định, thủ tục quản lý đất đai theo quy định; tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng phần mềm quản lý đối với phần diện tích đất thu hồi ngoài quy hoạch dự án và đất dôi dư dự án không thực hiện để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

*** Kết quả thực hiện:** UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đo đạc, lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích, các loại đất nông nghiệp khác và đất chưa sử dụng đã quy hoạch sử dụng trên địa bàn huyện tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 28/3/2019; đồng thời UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện đo đạc tại Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/4/2019, hiện đang tiếp tục lập đề cương nhiệm vụ và dự toán lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện;

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

*** Kết quả thực hiện:** UBND huyện ban hành Công văn số 668/UBND-TNMT về việc chỉ đạo công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2019 trên địa bàn huyện, cụ thể liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác môi trường, khoáng sản.

2. Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 187/BC-ĐGS ngày 29/11/2018 của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 187/BC-ĐGS ngày 29/11/2018 của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã, thị

trần nghiêm túc chấn chỉnh việc cung cấp thông tin, trả lời các văn bản theo yêu cầu Tòa án nhân dân huyện nhằm hạn chế án quá hạn luật định; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân huyện trong việc thành lập và tham gia Hội đồng định giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các phòng, ban thuộc huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong việc cung cấp thông tin, trả lời các văn bản theo yêu cầu của Tòa án nhân dân huyện; qua đó, đã có 09 văn bản thông tin, trả lời/09 yêu cầu của Tòa án nhân dân huyện, góp phần đảm bảo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện diễn ra đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác thẩm định giá tài sản của các vụ án, khi được đề nghị của Tòa án nhân dân huyện, cơ quan chuyên môn của UBND huyện (chủ yếu là Phòng Kinh tế và Hạ tầng) đã có sự phối hợp tốt. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, trong khi số lượng nhân sự của các phòng, ban của UBND huyện thì ít nên một vài trường hợp khi Tòa án nhân dân huyện đề nghị tham gia Hội đồng thẩm định giá gấp, các phòng, ban không thể bố trí người tham gia Hội đồng.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Qua báo cáo của Phòng Tư pháp, việc tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND các xã, thị trấn thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và được quy định rõ trong Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các văn bản trên, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều nắm rõ nên Phòng Tư pháp không tham mưu UBND huyện thực hiện nội dung này.

3. Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 188/BC-ĐGS ngày 29/11/2018 của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 188/BC-ĐGS ngày 29/11/2018 của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra khi xác nhận điều kiện thi hành án; xác nhận hoàn thành thời hạn thử thách kịp thời; để Cơ quan Thi hành án hình sự lập chứng nhận hoàn thành đảm bảo theo quy định. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019 với sự phối hợp của các địa phương, Công an huyện đã cấp 05 trường hợp xác nhận hoàn thành thời hạn thử thách đảm bảo theo quy định của pháp luật (Bình Chánh 02 trường hợp, Bình Trung 01 trường hợp, Bình Trị 01 trường hợp và thị trấn Châu Ổ 01 trường hợp).

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện thực hiện việc gửi, giao hồ sơ quản lý án treo kịp thời cho UBND các xã, thị trấn để quản lý, theo dõi việc thực hiện của người bị án treo tại địa phương. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện đã giao 05 hồ sơ án treo (*thị trấn Châu Ô 02 hồ sơ, Bình Long 01 hồ sơ, Bình Thanh Tây 01 hồ sơ và Bình Hải 01 hồ sơ*), 01 hồ sơ cải tạo không giam giữ cho UBND xã Bình Tân quản lý; các hồ sơ đều được giao đúng hạn.

UBND huyện đã kiến nghị Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bình Sơn kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục giao dịch đối với tài sản là nhà, đất đã được kê biên thi hành án; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong việc giải quyết giao dịch về nhà, đất đã được kê biên thi hành án.

4. Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 202/BC-HĐND-KTXH ngày 11/12/2018 của Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả giám sát công tác thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước niên độ 2017

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND huyện về giám sát việc thực hiện quản lý công tác thu, chi ngân sách của các đơn vị, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán thu, chi năm 2018 tại các đơn vị nhằm phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, đồng thời đã tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2018 tại các đơn vị: UBND thị trấn Châu Ô, UBND xã Bình Nguyên, Trường THCS Bình Thạnh. Trường Tiểu học số 1 Bình Châu, Trường Mẫu giáo Bình Trung. Thời gian thực hiện từ ngày 04/7/2019 đến ngày 20/8/2019.

Trên đây báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trình, HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI; UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VPH: C, PCVP, các CV;
- Lưu VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thiết Khiêm